
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก 
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
1 นายเรียง  ว่าความดี ประธานสภา อบต.กระเบื้องนอก เรียง  ว่าความดี  
2 นายสมพงษ์  ยินดี รองประธานสภา อบต.กระเบื้องนอก สมพงษ์  ยินดี  
3 นางสาวมยุรี  ศรีจันทร์ เลขานุการสภา อบต.กระเบื้องนอก มยุรี  ศรีจันทร์  
4 นางสาวอวยพร  โค้งอาภาส สมาชิกสภา อบต.กระเบื้องนอก ม.1 อวยพร  โค้งอาภาส  
5 นางสาวขวัญเรือน  บุญผุด สมาชิกสภา อบต.กระเบื้องนอก ม.2 ขวัญเรือน  บุญผุด  
6 นายวิวัฒน์  ศรีซาคำ สมาชิกสภา อบต.กระเบื้องนอก ม.3 วิวัฒน์  ศรีซาคำ  
7 นางลังเหนย  จงเพียร สมาชิกสภา อบต.กระเบื้องนอก ม.4 ลังเหนย  จงเพียร  
8 นางปราณี  มั่นคง สมาชิกสภา อบต.กระเบื้องนอก ม.5 ปราณี  มั่นคง  
9 นางอุ่นเรือน  พลสงคราม สมาชิกสภา อบต.กระเบื้องนอก ม.6 อุ่นเรือน  พลสงคราม  

10 นางลาวัณย์  กิติสกนธ์ สมาชิกสภา อบต.กระเบื้องนอก ม.7 ลาวัณย์  กิติสกนธ์  
11 นายทอง  กรุพิมาย สมาชิกสภา อบต.กระเบื้องนอก ม.8 ทอง  กรุพิมาย  
12 นายศตวรรษ  นอนา สมาชิกสภา อบต.กระเบื้องนอก ม.9 ศตวรรษ  นอนา  
13 นายกษิดิ์เดช  จังอินทร์ สมาชิกสภา อบต.กระเบื้องนอก ม.11 กษิดิ์เดช  จังอินทร์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
1 นายมีชัย  มุ่งลา นายก อบต.กระเบื้องนอก มีชัย  มุ่งลา  
2 นายรุ่งชัย  ดอมไธสง รองนายก อบต.กระเบื้องนอก รุ่งชัย  ดอมไธสง  
3 นายสัญญา  เอ้ือไธสง รองนายก อบต.กระเบื้องนอก สัญญา  เอื้อไธสง  
4 นางละอองศรี  มนกา เลขานุการนายก อบต.กระเบื้องนอก ละอองศรี  มนกา  
5 นางสาวคณิต  แย้มกลาง รองปลัด อบต.กระเบื้องนอก คณิต  แย้มกลาง  
6 นางชนนี  แสงเชื่อมตระกูล ผู้อำนวยการกองคลัง ชนนี  แสงเชื่อมตระกูล  
7 นายฉัตรมงคล  มั่นคง ผู้อำนวยการกองช่าง ฉัตรมงคล  มั่นคง  
8 นายสุริยงค์  พนมจันทร์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ สุริยงค์  พนมจันทร์  
9 นางทิพย์ประภา  พันธุ์เหล็ก รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ทิพย์ประภา  พันธุ์เหล็ก  

10 นายชัยภัทร์  พัฒนะแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชัยภัทร์  พัฒนะแสง  
11 นายณัฐชา  พลดงนอก เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐชา  พลดงนอก  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก  ได้เรียนเชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอกเข้าห้องประชุมและตรวจนับ
องค์ประชุม และเมื่อองค์ประชุมพร้อม  ได้กราบเรียนเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก (นายเรียง  ว่าความดี)  ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเรียง  ว่าความดี 1.1 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ประกอบการประชุม 

ประธานสภา อบต.  เรียนท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน ตามที่ผมได้สังเกตุดูการส่งหนังสือเชิญประชุมของทุกสมัยการประชุมที่ผ่าน
มา  ปรากฏว่าการส่งหนังสือและเอกสารประกอบการประชุมยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร  
เนื่องจากเอกสารต่างๆ นั้น ผมอยากให้จัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมกับระบุเลขที่หน้า
หนังสือและทำสารบัญให้ชัดเจนว่าเรื่องอะไรอยู่หน้าไหน เวลาเปิดหาจะได้สะดวก
และชัดเจน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
2.1  การรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอเชิญกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการ 

ประธานสภา อบต. ประชุม ขอเชิญครับ 

นายกษิดิ์เดช จังอินทร์  กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ 

ประธานสภา อบต. พนักงาน ทุกท่าน  กระผมนายกษิดิ์เดช จังอินทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก  ขอรายงานว่า                
จากการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  ปรากฏ
ว่าไม่มีการแก้ไขข้อความแต่อย่างใด  เป็นไปตามที่ได้ประชุมทุกประการ  จึงขอ
รับรองรายงานการประชุม 

นายเรียง  ว่าความดี  ตามท่ี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง 

ประธานสภา อบต. รายละเอียดแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
3.1  การเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ว่าด้วย
การดำเนินการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด  ขอเชิญครับ 

ประธานสภา อบต.  

นายณัฐชัย  บุตรสำราญ  กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ 

หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ก่อนอื่นผมขออ้างอิงจากพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  โดยความตามพระราชบัญญัติฯ  ได้กำหนดให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติตามความต้องการในเขตพ้ืนที่นั้น  โดยจะต้องเป็นข้อบัญญัติที่อยู่ใน
อำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย และจะต้องมีจำนวนไม่
น้อยกว่า   คน  โดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้ว ยื่นต่อประธานสภา อบต.กระเบื้องนอก 

  สำหรับร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ที่เราจะได้
ขอความเห็นชอบจากสภา อบต.กระเบื้องนอก  ในการประชุมครั้งนี้ก็ได้อ้างอิงมา
จากพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  จึงได้ออกเป็น
ระเบียบฯ นี้ขึ้น  ผมก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ตรวจสอบข้อความใน
ระเบียบดังกล่าว  ขอบคุณครับ 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้อธิบายและชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ 

ประธานสภา อบต. การที่จะเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ่นนั้น ไม่ได้หมายความว่าข้อบัญญัติ
งบประมาณเพียงอย่างเดียว  อาจจะเป็นข้อบัญญัติฯ เกี่ยวกับการควบคุมรถเกี่ยว
ข้าว ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น  ก็
ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิของตนเอง  
มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการให้
ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  หาก
ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จำนวน  12  เสียง 
          ไม่เห็นชอบ จำนวน    0  เสียง 
          งดออกเสียง จำนวน    0  เสียง 
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3.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกระเบื้องนอก  
และการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกระเบื้อง
นอก 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 

ประธานสภา อบต. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกระเบื้องนอก  ขอเชิญครับ 

นายณัฐชัย  บุตรสำราญ  กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ 

หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลกระเบื้องนอกได้หมดวาระเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2565 จึงทำให้จำเป็นต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกระเบื้องนอกแทนตำแหน่ง
ว่าง  โดยการคัดเลือกจากสมาชิกสภา อบต. จำนวน  2  คน 

นางลาวัณย์  กิติสกนธ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางลาวัณย์ กิติสกนธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 

สมาชิกสภา อบต. ขอเสนอ นางปราณี มั่นคง ส.อบต.หมู่ที่ 6 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ขอเชิญครับ 

ประธานสภา อบต. ผู้รับรอง  คือ 1. นางลังเหนย  จงเพียร ส.อบต.หมู่ 5  
       2.นายสมพงษ์ ยินดี ส.อบต.หมู่ 11 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอขอบคุณครับ  ต่อไปให้เสนอชื่อกรรมการคนที่ 2  ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต.   

นายทอง  กรุพิมาย  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายทอง กรุพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 9 

สมาชิกสภา อบต. ขอเสนอ นางลังเหนย  จงเพียร ส.อบต.หมู่ที่ 5 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ขอเชิญครับ 

ประธานสภา อบต. ผู้รับรอง  คือ 1. นางอุ่นเรือน พลสงคราม ส.อบต.หมู่ 7  
       2.นางปราณี มั่นคง ส.อบต.หมู่ 6 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอขอบคุณครับ    
ประธานสภา อบต. 

นายณัฐชัย  บุตรสำราญ  ขอขอบคุณครับ บัดนี้เราก็ได้ตัวแทนจากสมาชิกสภา อบต. จำนวน 2 ท่าน 

หัวหน้าสำนักปลัด คือ 1. นางปราณี  มั่นคง ส.อบต. หมู่ที่ 6 
  2. นางลังเหนย  จงเพียร ส.อบต. หมู่ที่ 5 

ต่อไปจะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกระเบื้องนอก  ดังนี้ 
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    ต่อไปจะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ตำบลกระเบื้องนอก  ดังนี้  
 รายงานสรุปผลสถานะการเงิน  ประจำปี พ.ศ. 2565 
 หมวดที่ 1  การสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข จำนวน 12 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 358,900 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป จำนวน 285,500 บาท คงเหลือ จำนวน 73,400 บาท 

หมวดที่ 2  การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น จำนวน 
20 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 328,975 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 
จำนวน 325,775 บาท คงเหลือ จำนวน 3,200 บาท  

หมวดที่ 3  การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ จำนวน 2 
โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 36,600 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป จำนวน 
31,000 บาท คงเหลือ จำนวน 1,600 บาท 

หมวดที่ 4  การสนับสนุนหน่วยบริการและพัฒนากองทุน จำนวน 1 
โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 50,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป จำนวน 
13,000 บาท คงเหลือ จำนวน 37,000 บาท  

หมวดที่ 5  การสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ จำนวน 1 โครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 88,467.06 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป จำนวน 0 
บาท คงเหลือ จำนวน 88,467.06 บาท 

**รวมงบประมาณ + ดอกเบี้ยธนาคาร  คงเหลือท้ังสิ้นประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  จำนวน 204,826.75 บาท  ขอขอบคุณครับ 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจ  มีสมาชิก อบต.    
ประธานสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความ

เห็นชอบคณะกรรมฯ และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลกระเบื้องนอก 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จำนวน  12  เสียง 
          ไม่เห็นชอบ จำนวน    0  เสียง 
          งดออกเสียง จำนวน    0  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 

4.1  การเดินทางไปทัศนศึกษางาน ประจำปี พ.ศ.2566 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายในรายละเอียด  ขอเชิญครับ    
ประธานสภา อบต. 
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นางละอองศรี  มนกา  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ    
เลขานุการนายก อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สำหรับเรื่องการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนั้น  

ขอให้ทางท่านสมาชิกสภา อบต. ได้ลงมติว่าจะไปทัศนศึกษาดูงานที่ไหน 
โดยมีสถานที่ให้เลือก คือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเลย และให้
กำหนดช่วงเวลาที่จะเดินทางไปด้วย ขอขอบคุณค่ะ 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอขอบครับ  ก็ขอให้ทางสมาชิกสภา อบต. ได้ปรึกษาหารือกัน ว่าจะไหน    
ประธานสภา อบต. ที่ไหน และในช่วงเวลาไหนดี 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเลือกสถานที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดเลย  ในช่วงเวลา  
วันที่  25 – 28 มกราคม 2566  
4.2 การแข่งขันกีฬา อบต.กระเบื้องนอกเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566  

นายเรียง  ว่าความดี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายในรายละเอียด  ขอเชิญครับ    
ประธานสภา อบต. 

นายเรียง  ว่าความดี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายในรายละเอียด  ขอเชิญครับ    
ประธานสภา อบต. 

นายฉัตรมงคล ม่ันคง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริการ สมาชิกสภา อบต. และ    
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่เคารพ  สำหรับเรื่องการแข่งขันกีฬากระเบื้องนอก

เกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 นั้น  กระผมขอให้จัดในช่วงที่อากาศยังเย็น  
เนื่องจากเป็นห่วงนักกีฬา เพราะถ้าเป็นช่วงเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมาก จึง
อยากให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาด้วยครับ 

ที่ประชุม  มีมตใิห้จัดในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ในช่วงวันที่ 6-7 มกราคม 
พ.ศ. 2566  

นายเรียง  ว่าความดี  มีท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม    
ประธานสภา อบต. 

  ปิดประชุมเวลา  15.30  น. 

     (........................................) ผูจ้ดบันทึการประชุม 
       (นางสาวมยุรี  ศรีจันทร์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก 

(........................................) ผู้ตรวจบันทึการประชุม 
        (นายเรียง  ว่าความดี) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก 


